



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยรัฐ thairath.co.th mgronline.com matichon.co.th bangkokbiznews.com dailynews.co.th</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า บ้านเมืองออนไลน์ MGR Online เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษที่มีกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยว่า ที่ประชุมได้กำหนดบทบาทและตั้งเป้าว่าการทำงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงรองรับ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯที่กำลังทยอยออก โดยหลัก ๆ ได้เห็นชอบเรื่องฉลากที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์กัญชา โดยจะเสนอที่ประชุมคกก.ยาเสพติดให้โทษวันที่ 8 มี.ค.นี้ โดยฉลากดังกล่าวจะมีการกำหนดตามหลักทั่วไปที่จำเป็น เช่น กลุ่มที่ห้ามใช้ โรคที่สามารถใช้ได้ นอกจากนี้ ยังมีโรคที่แพทย์ที่ผ่านการอบรมจะอนุญาตให้ใช้ได้ เช่น โรคพาร์กินสัน เป็นต้น และในระยะแรกจะกำหนดให้แพทย์ที่ผ่านการอบรมเท่านั้นที่จะสามารถจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาให้กับผู้ป่วยได้ โดยจะเริ่มที่รพ.รัฐเป็นหลักก่อน นอกจากนี้ แพทย์จะต้องเก็บข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาด้วยเพื่อติดตามผลในระยะยาว และในอนาคตจะกำหนดสัดส่วนและปริมาณการใช้กัญชาแต่ละโรคอย่างชัดเจนบนฉลากผลิตภัณฑ์</p> <p>-เสนอข่าว นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ตั้งข้อสังเกตกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาที่รัฐบาลอนุญาตให้คน 7 กลุ่มได้สิทธิ์ในการปลูกว่า แม้จะมีคำว่าวิสาหกิจชุมชนแต่ประชาชนก็ทำไม่ได้ และหลังกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาประกาศใช้ สธ.ก็มีโรงเรือนระบบปิดปลูกกัญชาได้เลย ทั้งนี้ การที่อย.จะสกัดสารจากกัญชาขายในราคา ซี.ซี.ละ 100-200 บ. ซึ่งแพงกว่าตลาดมืด เป็นการบังคับคนซื้อ สำหรับนโยบายการปลูกกัญชาของพรรค เสนอให้ปลูกได้ครอบครัวละ 6 ต้น ค่าใบอนุญาตต้นละ 30 บาท สามารถรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกรวมได้เหมือนแคลิฟอร์เนียโมเดล ซึ่งกัญชาสามารถปลูกในระบบเปิดได้ รวมทั้งตำรับยาแพทย์แผนไทยมี 200-300 ตำรับ แต่ปัจจุบันสธ.รับรองเพียง 20 ตำรับ</p>
<p>ไทยโพสต์</p> <p>ไทยโพสต์</p>	<p>ลงนามสนับสนุนงาน R2R</p> <p>-เสนอสรุปข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดร.สุปรีดา อุดลยานนท์ ผจก.กองทุน สสส. นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลฯ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. และ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.สวรส. ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อน R2R ล่องครุแห่งการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมจากงานประจำสู่งานวิจัย ให้ทุก รพ.ในสังกัดสธ.นำ R2R มาปฏิบัติ</p> <p>-เสนอสรุปข่าว ตัวแทนจากรพ.ป่าต้ว นำเสนอนิทรรศการและอธิบายผลงาน 1 ทศวรรษ กับการพัฒนางานประจำด้วยงานวิจัยในรพ.ป่าต้ว (R2R ป่าต้ว สุข ง่าย ใส งาม) แก่ผู้เข้าร่วมงาน MOU ขับเคลื่อน R2R ซึ่งรพ.ป่าต้วได้นำประเด็นจาก Gap มาสู่คำถามการวิจัย R2R มีเป้าหมายผู้ป่วยปลอดภัย คนทำงานปลอดภัยไร้ความเสี่ยง</p>
<p>ทีวีช่อง 7</p>	<p>ไขหวัّتใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์ไขหวัّتใหญ่ ว่า ปีนี้มีผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้ว ในช่วง 2 เดือนแรกมีผู้ป่วยแล้วกว่า 40,000 คน เสียชีวิตแล้ว 4 คน โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ พบผู้ป่วยไขหวัّتใหญ่มากที่สุด รองลงมา กทม. และยังมีแนวโน้มการระบาดมากขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์ B ขณะเดียวกันรายงานของนักวิชาการต่างประเทศ พบสัญญาณการระบาดของไขหวัّتใหญ่ในวงกว้าง โดยไทยได้เตรียมพร้อมรับมือทั้งวัคซีน ยาต้านไวรัส และกระบวนการผลิตวัคซีนใช้เองของอก. พร้อมแนะประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเอง</p>
<p>สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.</p>	<p>วันยุติการเลือกปฏิบัติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบโล่รางวัล “ดูแลห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอ็ดส์ในที่ทำงาน” ปี2561 จำนวน 14องค์กร และกล่าวว่า ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการลดการป่วยและการเสียชีวิตจากเอชไอวี โดยในปีี้ กรมฯ ได้สำรวจทัศนคติของประชาชน 3,500 คน จาก 25</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>จังหวัด พบว่า ประชาชนยังคิดว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นคนไม่ดี ไม่ควรทำงานร่วมกับผู้อื่น คิดว่าเอดส์ไม่มีทางรักษา นอกจากนี้ ยังพบว่ามีภารกิจและกีดกันผู้ติดเชื้อกับการอยู่ร่วมกันในสังคม มากที่สุดคือ ที่ทำงาน ร้อยละ 88.3 รองลงมาคือ ครอบครัว ร้อยละ 57 และโรงเรียน ร้อยละ 56.1 ทั้งนี้ ไทยพยายามลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น ๆ และช่วยกระตุ้นให้ทุกคนเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้มีเชื้อเอชไอวีได้มากขึ้น และขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วม “สานพลังยุติการเลือกปฏิบัติ” ตามแนวคิด “Thailand Partnership for Zero Discrimination” และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ</p> <p>ด้าน พญ.วันทนี วัฒนะ รองปลัด กทม. กล่าวว่า คกก.เร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์กทม. ได้มีมติให้ดำเนินโครงการ Bangkok Partnership for Zero Discrimination มีเป้าหมายเพื่อลดการเลือกปฏิบัติในหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีให้เป็นศูนย์ กำหนดให้ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่ในรพ.สังกัด กทม. และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งผ่านการอบรมหรือ E-learning เพื่อส่งเสริมการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติภายในปี 2563 นอกจากนี้ ได้เร่งรัดให้นำมติดจากคกก.เอดส์แห่งชาติไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการคุ้มครองสิทธิเรื่องการตรวจเลือดและอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในสถานที่ทำงานและสถานศึกษา ผ่านสำนักเขตทั้ง 50 แห่งด้วย</p>
เดลินิวส์	<p>วิธีแก้เด็กพูดหยาบคาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า พฤติกรรมการพูดคำหยาบในวัยเด็กส่วนใหญ่มาจากคนใกล้ตัว การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดควรเริ่มแก้ไขจากคนในครอบครัวก่อน นอกจากนี้ พฤติกรรมเลียนแบบจากสื่อต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งด้วยเช่นกัน พ่อแม่ควรบอกกล่าวตักเตือนถึงคำพูดและตั้งกฎกติกาขึ้นมา เพื่ออธิบายให้เด็กเข้าใจถึงความหมายและไม่พูดคำหยาบ</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ครอบครัวควรพูดสุภาพต่อหน้าและลับหลังเด็ก ลงท้ายประโยคว่าครับหรือค่ะทุกครั้ง ถ้าเด็กมีพฤติกรรมการพูดคำหยาบมาจากเพื่อนที่โรงเรียนหรือสื่อต่าง ๆ ควรอธิบายให้เด็กเข้าใจเหตุผลและข้อเสียของการพูดไม่สุภาพ ควรตั้งกฎอย่างยุติธรรมและเหมาะสมกับความผิด เมื่อเด็กได้รับโทษต้องอธิบายเหตุผลเสมอ ส่วนวิธีการลงโทษ เช่น งดขนม งดการดูทีวี ให้ทำงานบ้านชดเชยความผิด แต่ไม่ควรลงโทษทางกายที่รุนแรง เพราะจะทำให้เด็กเป็นเด็กขี้ลาดและกลายเป็นเด็กก้าวร้าวในที่สุด</p>
สวท.	<p>ประสิทธิภาพแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้พัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน BS EN14348: 2005 และทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์รูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อไวรัส ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมและองค์การสุรา พบว่า ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 70% (v/v) สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาและเชื้อหัดเยอรมันที่เรียกอีกชื่อไวรัสโคโรนาได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อทดสอบตามสภาวะมาตรฐาน คือ เชื้อสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นาน 1 ชม. และเมื่อทดสอบที่ระยะเวลาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เพียง 1 นาที พบว่าผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 70% (v/v) ยังคงสามารถทำลายเชื้อไวรัสโคโรนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Big Data Analysis	<p>อันดับระบบสาธารณสุขไทย</p> <p>-เสนอข่าว บลุ่มเบิร์กจัดทำดัชนีสุขภาพโลก ปี 2562 ระบุว่า สเปน เป็นประเทศที่ประชากรมีสุขภาพดีที่สุดในโลก และ 10 ประเทศแรกที่ประชากรมีสุขภาพดีที่สุดในโลก ได้แก่ อิตาลี ไชล์แลนด์ ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน ออสเตรเลีย สิงคโปร์ นอร์เวย์ และอิสราเอล โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดคือ ความเสี่ยงด้านสุขภาพ การเข้าถึงน้ำสะอาด อายุขัยโดยเฉลี่ย ปัญหาด้านโภชนาการ และสาเหตุของการเสียชีวิต</p> <p>ขณะที่เว็บไซต์ Numbeo ได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์ จาก 84 ประเทศ พบว่า ในปีนี้ ไทยอยู่อันดับที่ 7 ของโลกในฐานะประเทศที่มีระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลก และอยู่อันดับที่ 4 ของภูมิภาคเอเชีย และอันดับที่ 1 ของอาเซียน</p>
เฟซบุ๊ก เพจพยาบาลไทยวันนี้	<p>คำตอบแทนบุคลากร สธ.</p> <p>-โพสต์ข้อความเกี่ยวกับหนังสือเวียนของ สป.สธ. เรื่อง ขอให้ชะลอการเบิกจ่ายค่าตอบแทนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศฯ ฉบับที่ 11 และ 12) ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 2 มีใจความเชิงตัดพ้อผู้บริหารไม่เห็นใจบุคลากรที่ทุ่มเทเสียสละทำงาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ข่าวสด	<p>1669 ปฏิเสธรับตัวผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว กรณีชาวบ้านร้องเรียนผ่านเพจเฟซบุ๊ก คนยโสธร ขอให้ช่วยตรวจสอบกรณีโทรแจ้ง 1669 เพื่อขอให้มารับผู้ป่วย แต่ได้รับคำตอบว่ายังไม่ใช้เวลาทำการ ให้ติดต่อใหม่ตอน 9 โมงเช้า แล้วตัดสายทิ้งไป ทำให้ต้องหารถไปส่งรพ.เองและสุดท้ายผู้ป่วยป่วยเสียชีวิต ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก คนยโสธร ได้โพสต์ภาพ นายสงบ ชื่นตา สาธารณสุขอำเภอเลิงนกทา เป็นตัวแทน นพ.สสจ.ยโสธร พร้อมด้วย นายชัยยน โสมาบุตร หัวหน้าศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน รพ.กุดชุมตัวแทน ผอ.รพ.กุดชุม เดินทางไปสอบถามกับภรรยาและญาติถึงกรณีที่เกิดขึ้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบ แต่ครอบครัวผู้ตายไม่พอใจเอาความ แค่อยากให้เจ้าหน้าที่ผู้รับสายมาขอขมาศพ</p>
เว็บไซต์ข่าวสด	<p>นศ.กระโดดตึก ม.จุฬาฯ</p> <p>-เสนอข่าว สน.ปทุมวัน รับแจ้งเหตุผู้หญิงตึกจากที่สูงเสียชีวิต บริเวณอาคารคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์นิติเวช รพ.จุฬาฯ และกู้ชีพจุฬาฯ ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบศพ น.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ 22 ปี นิสิตชั้นปีที่ 4 และนำศพส่งนิติเวช รพ.จุฬาฯ เบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตมีบัตรการรักษาของรพ.ด้วยอาการโรคซึมเศร้า คาดว่ามีความเครียดและกระโดดลงมาเอง</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>พิษบอนโหรา</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เตือนภัยแกงส้มใส่ “ออติบ” แต่แม่ค้าใส่ “บอนโหรา” เพราะลักษณะคล้ายกันมาก ทำให้ได้รับพิษรุนแรง มีอาการปาก-คอเจ็บแสบเหมือนถูกเข็มเล็กๆ จำนวนมากที่มึ แพทย์ให้ยาแก้ปวด ลดการอักเสบ แก้วแพ้ยายังยั้งการหลังกรด และแนะนำให้ใช้น้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลช่วยสลายผลึกพิษของบอนโหรา โดยนำน้ำส้มสายชูประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ กลั้วปาก-คอ แล้วกลืน ทุกๆ 2-3 ชม. ประมาณ 2 วัน อาการจะค่อยๆ ดีขึ้น ที่สำคัญไม่ควรทำให้อาเจียนเพราะจะทำให้สารพิษสัมผัสกับเยื่อปากและลำคออีกครั้ง</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว นางเฮนเรียตตา ฟอร์ กรรมการบริหารยูนิเซฟ กล่าวว่า ระหว่างปี 2560-2561 ผู้ป่วยโรคหัดทั่วโลกเพิ่มขึ้น 48.4% ปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นใน 98 ประเทศเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยปี 2561 ถือเป็นการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง มีผู้เสียชีวิตแล้วราว 1.36 แสนคน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch